



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอรับรองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๔๘/๒๕๖๐

ด้วย นายชูชาติ อิมรวย ผู้ร้อง อายุ ๓๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๒/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องและนางสาวจันทิมา เจริศพรณราย อยู่กินฉันสามีภริยา โดยมิได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ เด็กหญิงสุทธิดา อิมรวย ปัจจุบันอายุ ๘ ปี ต่อมานางสาวจันทิมาได้ถึงแก่ความตายไปเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื่องจากผู้ร้องและนางสาวจันทิมา เป็นสามีภริยากันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรของผู้ร้องอันได้แก่ เด็กหญิงสุทธิดาจึงเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ของนางสาวจันทิมา ผู้เป็นมารดา แต่เป็นบุตรไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง ผู้ร้องและนางสาวจันทิมาเคยจะไป จดทะเบียนสมรสกัน และผู้ร้องจะทำการจดทะเบียนรับเด็กหญิงสุทธิดาให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ร้อง แต่ก็มีได้กระทำจนกระทั่งนางสาวจันทิมาได้ถึงแก่ความตายไปก่อน ตั้งแต่เด็กหญิงสุทธิดาได้เกิดมา ผู้ร้องก็เป็นผู้ให้ความอุปการะเลี้ยงดูให้อยู่อาศัยร่วมในบ้านเดียวกัน ทั้งให้เรียกว่า “พ่อ” ตลอดมาโดยให้การศึกษา ด้วยการนำไปฝากให้เรียนหนังสือที่โรงเรียน ให้ใช้นามสกุลเดียวกับผู้ร้อง กับได้รับเป็นผู้ปกครองมาโดยตลอด รวมถึงการแจ้งเกิดก็ได้แจ้งว่าเด็กหญิงสุทธิดา เป็นบุตรของผู้ร้องตลอดมา ผู้ร้องมีความประสงค์จะขอ จดทะเบียนรับรองเด็กหญิงสุทธิดาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง แต่ผู้ร้องไม่สามารถดำเนินการ จดทะเบียนรับรองบุตรได้ เนื่องจากนางสาวจันทิมาได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ไม่อาจให้ความยินยอม ร่วมด้วยได้ เจ้าพนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งว่าหากประสงค์จะขอ จดทะเบียนรับรองเด็กหญิงสุทธิดา เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายผู้ร้องจะต้องมายื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ร้องเป็นบิดาของเด็กหญิงสุทธิดาเสียก่อนจึงจะสามารถดำเนินการจด ทะเบียนรับรองบุตรได้ ผู้ร้องมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก ไม่เป็นบุคคลไร้หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ไม่ต้องต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน ทั้งมีฐานะมั่นคง การรับเด็กหญิงสุทธิดาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ทำให้ผู้ร้องต้องรับภาระอื่นใดเพิ่มอีกเนื่องจากบิดา ที่แท้จริง ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับ เด็กหญิงสุทธิดา อิมรวย เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อผู้ร้องจะได้นำคำพิพากษาของศาลไปขอ จดทะเบียนต่อนายทะเบียนต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์ จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงาน ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายประเสริฐ เข็ดทวีทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี